

Số: 1657 /CTr-BGDĐT-TWĐT

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC
giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
năm học 2024 - 2025

Căn cứ Chương trình phối hợp số 1468/CTr-BGDĐT-TWĐT ngày 19/11/2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp năm học 2024 - 2025 (viết tắt là Chương trình phối hợp) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật, văn hóa ứng xử, triển khai có hiệu quả việc học tập và ~~làm theo~~ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các hoạt động giáo dục toàn diện cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, học viên¹ trong cơ sở giáo dục thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

- Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ trong việc xây dựng, phát triển cơ sở giáo dục; tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong việc triển khai các hoạt động phối hợp.

2. Yêu cầu

- Hoạt động phối hợp được triển khai kịp thời, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hai Ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

¹ Bao gồm các đối tượng thuộc Khoản 2,3,6 Điều 80 Luật Giáo dục 2019.

- Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phối hợp, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Công tác tuyên truyền

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, Chương trình hành động của Đoàn, Hội, Đội, của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam khoá XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là người học); cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài về công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ².

Tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức tuyên truyền về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, ngành Giáo dục và Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh³; tuyên truyền các tấm gương người tốt, việc tốt, đoàn viên, thanh niên,

² Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021-2030”; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng”. Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018, Luật Thanh niên 2020, Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng; các Chỉ thị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

³ Các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc

HSSV, nhà giáo tiêu biểu; các phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đoàn, Hội, Đội trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ cho đoàn viên, người học, du học sinh và học viên tại các trung tâm học tập cộng đồng; đấu tranh phòng, chống “*Diễn biến hòa bình*”, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thông tin xấu, độc và vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị cho người học và du học sinh thông qua các diễn đàn trên các nền tảng số.

Tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí thuộc hai ngành (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các chuyên trang, ấn phẩm báo chí thuộc Trung ương Đoàn; Trung tâm Truyền thông và Sự kiện, Báo Giáo dục và thời đại thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo), phản ánh kịp thời những thông tin tích cực, hiến kế, đề xuất của bạn đọc về những chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các hoạt động; chính sách, quy định mới của ngành Giáo dục... nhằm định hướng dư luận cho thanh thiếu nhi và xã hội về kết quả của ngành Giáo dục và sự phối hợp hoạt động hiệu quả giữa hai ngành.

2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong cơ sở giáo dục

Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; thực hiện nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong cơ sở giáo dục; tổ chức tốt các hoạt động chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, thể dục giữa giờ, lao động, vệ sinh trường, lớp và hoạt động trải nghiệm; giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Đề án, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, văn hóa đọc cho đoàn viên, người học. Chỉ đạo thành lập Câu lạc bộ “*Lý luận trẻ*” trong các trường Trung học phổ thông, các Đại học, trường đại học, cao đẳng và học viện. Thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để tạo nguồn, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tăng cường phát triển đảng viên cho các đối tượng là người học, cán bộ quản lý, giáo viên và giảng viên trẻ tiêu biểu. Triển khai các giải pháp về ý thức tuân thủ pháp luật cho người học; thực hiện nghiêm túc các

quy định pháp luật về xây dựng cơ sở giáo dục an toàn, lành mạnh, hoạt động phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Tăng cường công tác chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong học sinh, sinh viên, học viên và các du học sinh Việt Nam ở nước ngoài; định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cơ sở giáo dục với người học, đoàn viên, thanh niên, tổ chức hoạt động lấy ý kiến của trẻ em trong các quyết định có liên quan đến trẻ em trong cơ sở giáo dục.

Đa dạng hình thức giáo dục đạo đức, lối sống cho người học; trong đó tập trung vào các hoạt động giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Vận động thanh niên trường học sống đẹp, chia sẻ, học tập những câu chuyện có ý nghĩa tốt đẹp về lối sống trong xã hội, trong học sinh, sinh viên, học viên. Phát huy vai trò chủ động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp trong tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho người học.

3. Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV

Đổi mới các hình thức học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, cung cấp hệ thống học liệu thông qua nền tảng trực tuyến, xây dựng và phổ biến hệ thống bài giảng trực tuyến về nghiên cứu khoa học trong HSSV. Phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong việc dẫn dắt, định hướng và hướng dẫn HSSV tham gia nghiên cứu khoa học. Tiếp tục cụ thể hóa cuộc vận động học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với đoàn viên, thanh niên, HSSV trong các cơ sở giáo dục và tổ chức Đoàn, Hội, Đội; tích cực tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên, HSSV về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia quá trình chuyển đổi số cho sinh viên; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở thông qua các công cụ trực tuyến, ứng dụng trên thiết bị di động; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong HSSV.

Tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội gắn với hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện Đề án “*Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025*”. Tổ chức đa dạng các hoạt

động tư vấn, hỗ trợ người học và du học sinh về ngành nghề, vị trí việc làm với các hình thức đa dạng, thiết thực, tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm không gian làm việc, thực hành nghề nghiệp trong và ngoài nhà trường phù hợp với người học và điều kiện thực tiễn của các cơ sở giáo dục. Phát triển tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ngay từ cấp học phổ thông; gắn khởi nghiệp trong các trường đại học, trường nghề với việc giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra. Gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để vừa hướng nghiệp, vừa thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong HSSV. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho HSSV và du học sinh; tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa sinh viên với các đơn vị, nhà đầu tư, tập thể, cá nhân để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho HSSV, du học sinh trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ HSSV và du học sinh hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

4. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho HSSV

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho HSSV gắn với hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm hướng nghiệp của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Duy trì và phát triển các quỹ, giải thưởng, học bổng để hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật; tuyên dương các HSSV có thành tích học tập xuất sắc. Tổ chức các hoạt động về tư vấn học đường, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nâng cao khả năng ứng dụng tin học - ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia; theo dõi quá trình thực hiện; tổ chức đa dạng các hoạt động tình nguyện, ưu tiên hoạt động tình nguyện tại chỗ và đảm bảo an toàn cho đoàn viên, thanh niên, HSSV tham gia hoạt động nhằm tạo môi trường để HSSV có điều kiện cống hiến, trưởng thành. Phát huy vai trò của giáo viên, giảng viên trẻ trong việc hướng dẫn, theo dõi, tham gia cùng HSSV trong các hoạt động tình nguyện thông qua Chiến dịch thanh niên tình nguyện. Chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn và vận động HSSV tham gia hoạt động giáo dục thẩm mỹ, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa dân gian trong trường học; định kỳ tổ chức hoạt

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cấp trường và tham gia hoạt động cấp khu vực, toàn quốc, quốc tế.

5. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số và hội nhập quốc tế cho HSSV; tập hợp du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài

- Phối hợp tổ chức các cuộc thi, sân chơi ngoại ngữ, tin học với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng tới các đối tượng khác nhau, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ để tạo môi trường rèn luyện thường xuyên, liên tục trong các cơ sở giáo dục.

- Thực hiện Đề án "*Đạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025*"; chỉ đạo tổ chức hoạt động các câu lạc bộ ngoại ngữ; các cuộc thi, hội thi, liên hoan các câu lạc bộ, đội nhóm trong HSSV; tổ chức giao lưu với HSSV một số nước đang theo học tại các cơ sở đào tạo của Việt Nam; tổ chức các hoạt động xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các diễn đàn giao lưu quốc tế và các hoạt động thiết thực khác. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh, cho giáo viên, giảng viên trẻ ở các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; hỗ trợ trang thiết bị dạy học, chia sẻ kiến thức chuyên môn giữa giáo viên, giảng viên trẻ...; tăng cường các hình thức học tập qua internet, truyền hình.

- Nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ. Hỗ trợ, hướng dẫn cho HSSV tiếp cận, khai thác, sử dụng, trích dẫn các nguồn tài liệu từ thư viện và thư viện số, nguồn tư liệu, học liệu, phần mềm, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung, kho bài giảng e-learning kết nối với Hệ tri thức Việt số hóa (<https://itrithuc.vn/>); tăng cường các hình thức học tập qua internet, truyền hình. Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên trẻ. Kết nối tổ chức trao đổi học thuật, chia sẻ học liệu và các hoạt động thiết thực khác nhằm tạo môi trường thuận lợi để phát huy cao nhất tiềm năng của đội ngũ trí thức trẻ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; phối hợp định hướng hoạt động cho Đoàn Thanh niên, Hội Thanh niên, sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

6. Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho HSSV, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội

- Vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường, khu nội trú, thư viện, cải tạo nhà vệ sinh và các công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ

trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại các địa bàn khó khăn; huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, tặng thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh. Tham mưu với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách hỗ trợ học tập; bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; chính sách hỗ trợ HSSV tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, cán bộ làm công tác HSSV; biểu dương, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong cơ sở giáo dục có thành tích xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong cơ sở giáo dục, đưa nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn trong cơ sở giáo dục vào chương trình công tác hằng năm của các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, chính sách cho Bí thư đoàn trường là giáo viên, giảng viên; quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực cho HSSV tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại cơ sở giáo dục.

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá về việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp của hai Ngành trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; công tác Đoàn, Hội, Đội trong cơ sở giáo dục. Phối hợp kiểm tra, đánh giá thực trạng và chỉ đạo, thành lập tổ chức Đoàn, Đội trong các trường ngoài công lập.

7. Các hoạt động cụ thể phối hợp tổ chức trong năm học (Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Giao Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn là đơn vị thường trực tham mưu xây dựng, triển khai chương trình phối hợp.

- Giao Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối phối hợp xây dựng và triển khai chương trình phối hợp.

- Thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động quy mô cấp toàn quốc.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình phối hợp ở một số địa phương và cơ sở giáo dục.

- Thống nhất giao Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan báo chí của hai ngành phối hợp truyền thông các chương trình, sự kiện của hai ngành.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo và tỉnh/thành Đoàn

- Giao đơn vị phòng/ban trực thuộc Sở GDĐT và tỉnh/thành đoàn là đơn vị thường trực tham mưu giúp lãnh đạo hai ngành triển khai Chương trình phối hợp.

- Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hoạt động năm học 2024 - 2025 bám sát Chương trình phối hợp cấp Trung ương và triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Gửi kế hoạch phối hợp về Bộ GDĐT, Trung ương Đoàn trước ngày 30/11/2024, báo cáo kết quả phối hợp năm học 2024 - 2025 trước ngày 15/6/2025.

- Căn cứ các hoạt động phối hợp quy mô cấp toàn quốc của hai ngành chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động phối hợp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tham gia các hoạt động do cấp Trung ương phối hợp tổ chức tại Phụ lục và các hoạt động liên quan khác.

- Chỉ đạo phòng GDĐT và các huyện đoàn thống nhất xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp năm học 2024 - 2025 để thực hiện; tiến hành hoạt động sơ kết, tổng kết; kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng năm học.

3. Các cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức Đoàn trong các cơ sở giáo dục, đào tạo

- Các cơ sở giáo dục, đào tạo căn cứ Chương trình phối hợp để xây dựng kế hoạch, lồng ghép triển khai trong chương trình hoạt động năm học; bố trí kinh phí, phân công các ban, phòng, khoa, đơn vị chủ trì tham mưu, phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện trong năm học 2024 - 2025. Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp với cơ quan quản lý giáo dục và Đoàn Thanh niên cấp trên theo quy định.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục chủ động tham mưu, phối hợp với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên và các phòng, ban liên quan thực hiện các hoạt động trong Chương trình hoạt động năm học, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở giáo dục.

- Triển khai sử dụng hiệu quả, phù hợp thời gian sinh hoạt ngoại khóa (02 tiết/tháng) cho các hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

4. Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Bộ, ngành Trung ương có trường đào tạo,

các sở giáo dục và đào tạo, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp triển khai thực hiện Chương trình phối hợp./.

TM. BAN BÍ THƯ
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HCM
BÍ THƯ



Nguyễn Minh Triết

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Thị Kim Chi

Nơi nhận:

- Đ/c Mai Văn Chính, UV BCH TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c);
- Đ/c Lê Thành Long, UV BCH TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Đ/c Bộ trưởng Bộ GDĐT (để b/c);
- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);
- Các Ban TW của Đảng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ, ngành TW có trường đào tạo;
- Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- VP. Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
- Hội LHTN VN, Hội SVVN, Hội Đồng đội TW;
- Các sở GDĐT (để t/hiện);
- Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm (để t/hiện);
- Các đơn vị liên quan của Bộ GDĐT (để t/hiện);
- Các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (để t/hiện);
- Các Ban, đơn vị của TW Đoàn (để t/hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV, Ban TNTH.

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

PHỤ LỤC

Các hoạt động phối hợp quy mô toàn quốc

(Ban hành kèm theo Chương trình số 1657 /CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 11 tháng 11 năm 2024)

TT	Các hoạt động	Cơ quan chủ trì	Đơn vị thực hiện	Thời gian (dự kiến)	Nguồn kinh phí
I	Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; ý thức chấp hành pháp luật, ý thức công dân; chú trọng nề nếp, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong nhà trường				
1.	Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục Đại học 2018; Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; các Chỉ thị, Đề án của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; các văn bản, quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến HSSV	Bộ GDĐT	- Vụ GDCTHSSV - Vụ PC - Vụ GDTrH - Vụ GDTX - Ban TNTH - Ban Tuyên giáo	Cả năm học	NS
2.	Tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2020, Luật Trẻ em, Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuyên truyền Chương trình hành động của Đoàn, Hội, Đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ XI	TW Đoàn	- Ban Tuyên giáo - Ban TNTH - Ban CTTN - Vụ GDCTHSSV - Vụ PC	Cả năm học	NS

Nhu

TT	Các hoạt động	Cơ quan chủ trì	Đơn vị thực hiện	Thời gian (dự kiến)	Nguồn kinh phí
3.	Tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024	Bộ GDĐT	- Vụ GDCTHSSV - Vụ GD TrH - Vụ GĐĐH - Vụ GDTX - Ban TNTH	11-12/2024	NS+XHH
4.	Tổ chức cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ" kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh	TW Đoàn	- Ban CTTN - Hội đồng Đội TW - Báo Thiếu niên TP và Nhi đồng - Vụ GDCTHSSV	Tháng 10/2024- tháng 5/2025	XHH
5.	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, 84 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh	TW Đoàn	- Ban TNTH - Hội SVVN - Ban CTTN - Hội đồng Đội TW - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDTH - Vụ GDTTrH - Vụ TCCB - Vụ GDTX	Tháng 1-5/2025	NS+XHH
II.	Đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học thông qua phong trào, cuộc vận động của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục; định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên				
1.	Tổ chức tuyên dương "Sinh viên 5 tốt"; tuyên dương "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương	TW Đoàn	- Ban TNTH - TW Hội SVVN - Vụ GDCTHSSV - Vụ GĐĐH - Vụ GDTTrH - Vụ GDTX - Vụ TCCB	Tháng 01/2025	NS+XHH
2.	Tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học	Bộ GDĐT	- Vụ KHCN&MT - Ban TNTH		NS+XHH
3.	Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ VI, năm 2025	TW Đoàn	- Ban TNTH - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDTrH - Vụ GDTH - Vụ KHCN&MT - CụcNG&CBQLGD - Vụ GDTX	Tháng 5-8/2025	XHH
4.	Tổ chức chương trình "Tri thức trẻ vì giáo dục" năm 2024	TW Đoàn	- Ban TNTH - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDTrH - Vụ GDTH - Vụ KHCN&MT - CụcNG&CBQLGD - Vụ GDTX	Cả năm học	NS+XHH

TT	Các hoạt động	Cơ quan chủ trì	Đơn vị thực hiện	Thời gian (dự kiến)	Nguồn kinh phí
III.	Triển khai các hoạt động hỗ trợ, phát triển kỹ năng; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; tổ chức các hoạt động tình nguyện cho học sinh, sinh viên				
1.	Chương trình “ <i>Tiếp sức mùa thi</i> ”, chiến dịch “ <i>Mùa hè xanh</i> ”, chiến dịch “ <i>Hoa phượng đỏ</i> ” năm 2025	TW Đoàn	- Ban TNTH - TW Hội SVVN - Vụ GDCTHSSV	Tháng 4 - 7/2025	XHH
2.	Phối hợp tổ chức Liên hoan học xướng học sinh, sinh viên toàn quốc với chủ đề “ <i>Bài ca thống nhất</i> ”	TW Đoàn	- Ban TNTH - TW Hội SVVN - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDĐH - Vụ GDTTrH	Tháng 9/2024 - 4/2025	NS + XHH
3.	Xét trao các học bổng dành cho học sinh, sinh viên	TW Đoàn	- Ban TNTH - TW Hội SVVN - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDĐH - Vụ GDTTrH	Cả năm học	XHH
4.	Triển khai xây dựng điểm trường học “ <i>Trường đẹp cho em</i> ”, khu ở nội trú “ <i>Nhà Nội trú cho em</i> ”; triển khai “ <i>Ngôi nhà Hạnh phúc</i> ” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; triển khai Chương trình “ <i>Nuôi em</i> ” hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại các địa bàn khó khăn; triển khai Chương trình “ <i>Nhà vệ sinh cho em</i> ”; huy động nguồn lực xã hội tặng thiết bị, đồ dùng học tập, thư viện cho học sinh ...	TW Đoàn	- Hội LHTNVN - Cục CSVC - Vụ GDTC - Vụ GD dân tộc	Cả năm học	XHH
IV	Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; tập hợp du học sinh và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài				
1.	Tổ chức Hội thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2025	TW Đoàn	- Ban TNTH - Ban CTTN - BQL Đề án NNQG - Vụ GDCTHSSV	Cả năm học	XHH
2.	Tổ chức Giải thưởng KHCN Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh KHCN Việt Nam	TW Đoàn	- Trung tâm KHCN& TNT - Vụ KHCN&MT	Tháng 3- 11/2025	NS+XHH
V	Đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội				
1.	Tổ chức tuyên dương “ <i>Nhà giáo trẻ tiêu biểu</i> ” cấp Trung ương lần thứ IV, năm 2024	TW Đoàn	- Ban TNTH - Vụ GDCTHSSV - Vụ GDTTrH - Vụ GDTH - Vụ KHCN&MT - CụcNG&CBQLGD - Vụ GDTX	Tháng 11/2024	NS + XHH

TT	Các hoạt động	Cơ quan chủ trì	Đơn vị thực hiện	Thời gian (dự kiến)	Nguồn kinh phí
2.	Liên hoan Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi toàn quốc	Bộ GDĐT	- Cục NG&CBQLGD - Vụ GDCTHSSV - Ban CTTN - Học viện TTN Việt Nam	10/2025	NS
3.	Tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, năm 2025	TW Đoàn	- Ban CTTN - Vụ GDCTHSSV	Tháng 5/2025	NS+XHH
4.	Trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2024	TW Đoàn	- Ban CTTN - Vụ GDCTHSSV - Cục NG&CBQLGD - Vụ TCCB	Tháng 11/2024	NS+XHH
5.	Phối hợp tổ chức các đoàn công tác khảo sát, kiểm tra cơ sở về việc Chương trình phối hợp năm học; công tác Đoàn, Hội, Đội trong trường học	Bộ GDĐT	- Vụ GDCTHSSV - Vụ GDTH - Vụ GDT&H - Ban CTTN - Ban TNTH	Tháng 5/2025	NS
6.	Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2024	TW Đoàn	- Ban ĐKTHTN - Hội LHTNVN - Vụ GDCTHSSV - Cục NG&CBQLGD - Vụ GD dân tộc - Vụ TCCB	Tháng 11/2024	NS+XHH

Như